

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day..รณรงค์กฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคน ไทย 28 พฤษภาคม 2558

รศ.นพ.จิตตินัดต์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่า งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 World No Tobacco Day “รณรงค์กฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.45-15.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและบุคคลรอบข้าง จากการศึกษาพบว่าในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารต่างๆ มากกว่า 4,000 ชนิด เช่น นิโคติน คาร์บอน มอนอกไซด์ ทาร์ และสารกัมมันตรังสี เป็นต้น อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ ทำให้คนเราเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย จากการรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกระบุว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดมีสาเหตุมาจากบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา จากการวิจัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2553 พบว่าประชาชนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดิตบุหรี่จำนวน 300,000 คน และมีเยาวชนอายุ 18-24 ปี ดิตบุหรี่ถึง 1,600,600 คน ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกปีละ 6 ล้านคน และในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตระหนักและเห็นความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2558 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคาการติดบุหรี่ สารเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสุขภาพที่ดี โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ป่วยและญาติ บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง รวมทั้งมีค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อการไม่สูบบุหรี่และมีมาตรการร่วมกันในการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแสดงจากชมรมนักร้องและดนตรี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ การแสดงบางกอกคาร์บาเร่ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่” วิทยากรโดย ผศ.นพ.ณรงค์กร ชัยโพธิ์กลาง การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเลิกบุหรี่อย่างง่าย” วิทยากรโดย อ.พญ.พัชรพิมพ์ กวีนิภูธยานนท์ การเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ของการเลิกบุหรี่” วิทยากรโดย อ.พญ.ภัทริน ภิมย์พานิช ผศ.นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ คุณณฤทธิ์ เซ็นน้อย หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ ภกญ.ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์ กลุ่มงานเภสัชกรรม และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ดำเนินรายการโดย อ.นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาและ
สถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2926 9918
ในวันและเวลาราชการ

นฤกร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์) / ผู้เขียนข่าว